

บทอ่านจากบทเทศน์ โดยนักบุญเลโอ ผู้ยิ่งใหญ่ พระสันตะปาปา

กางเขนของพระคริสตเจ้า เป็นต้นธารแห่งพระพรนาาประการ และเป็นต้นเหตุแห่งพระพรชานาทังมวล

สติปัญญาของเรา เมื่อได้รับแสงสว่างจากพระจิตแล้ว ด้วยหัวใจบริสุทธิ์และอิสระจะได้รับสิริรุ่งโรจน์ของกางเขน ซึ่งฉายรัศมีอยู่ในสวรรค์และแผ่นดิน ด้วยความสว่างภายใน สติปัญญาจะทราบความหมายพระวาจาของพระคริสตเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสถึงพระทรมานของพระองค์ ที่ใกล้เข้ามาว่า "เวลาที่บุตรมนุษย์จะได้รับสิริรุ่งโรจน์ กำลังจะมาถึงแล้ว" ต่อจากนั้นพระองค์ตรัสว่า "ความทุกข์ในใจของเราครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก จนหัวใจของเราแทบจะแตกสลายอยู่แล้ว ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานี้ แต่ข้าพเจ้าก็ได้เสด็จมาเพื่อเวลานี้ ข้าแต่พระบิดา โปรดทวีสิริรุ่งโรจน์แด่พระบุตรของพระองค์" เมื่อนั้นมีพระสุรเสียงของพระบิดาตรัสจากฟ้าว่า "เราได้ให้สิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ และเราจะให้สิริรุ่งโรจน์นั้นอีก" พระเยซูเจ้าได้ตรัสเป็นคำตอบกับผู้ที่อยู่รอบๆ พระองค์ว่า "เสียงที่ได้ยินนี้มิใช่สำหรับเรา แต่สำหรับพวกท่าน บัดนี้เป็นเวลาที่โลกจะถูกพิพากษา บัดนี้ เจ้าโลกจะถูกกำจัดให้ออกไป ฝ่ายเราเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน เราจะนำมนุษย์ทุกคนมายังเรา"

อิทธิพลของกางเขนนั้มนำมหัศจรรย์เพียงไร? สิริรุ่งโรจน์ของพระทรมานนั้นยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย พระทรมานและกางเขนนี้แหละ เป็นบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า เป็นการลงโทษโลก เป็นอำนาจสูงสุดของพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน

พระเจ้าข้า พระองค์ได้ทรงนำทุกคนมาหาพระองค์ จนว่าความศรัทธาของประชากรทั้งหลาย สามารถเฉลิมฉลองกันได้ทั่วทุกแห่งหน ในศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ครบครันและที่แลเห็นได้ ทั้งนี้เคยปฏิบัติมาแล้วในวิหารของชาวฮิว แต่เป็นรูปแบบที่เลื่อนลางเท่านั้น

ปัจจุบันนี้มีชั้นเลวี่สุดศักดิ์มากกว่า มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า มีการเจิมที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าสำหรับสังฆภาพ เพราะกางเขนของพระองค์ เป็นต้นธารแห่งพระพรนาาประการ เป็นต้นเหตุแห่งพระพรชานาทังมวล โดยกางเขน สัตบุรุษได้รับกำลังเข้มแข็งจากความอ่อนแอ สิริรุ่งโรจน์จากอ้อมงคล ชีวิตจากความตาย

สัตวบุษยชนิดต่างๆ เป็นอันสุดสิ้นไป การถวายพระกายและพระโลหิตแต่อย่างเดียวของพระองค์ มีค่ามากกว่าการถวายบูชาต่างๆ ทั้งหมด เพราะพระองค์ทรงเป็น "ลูกแกะแพะของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก" ในพระองค์ธรรมล้ำลึกทุกประการบรรลุถึง

ความสมบูรณ์ จนว่าบุขาของพระองค์แต่ผู้เดียวแทนการถวายบูชาอื่นทั้งหมด และ
อาณาจักรเดียวของพระองค์รวบรวมมาจากประชากรทั้งหมด

ลูกที่รักยิ่ง ให้เรายอมรับสิ่งที่นักบุญเปาโล อาจารย์ของนานาชาติได้ยอมรับ
ด้วยความยินดีอย่างยิ่งว่า "นี่เป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือ เป็นคำพูดที่น่ารับไว้อย่างยิ่ง พระ
เยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด"

ความเมตตาสงสารของพระเป็นเจ้าต่อเรานั้นน่าพิศวงยิ่งนัก เพราะพระคริสต์
เจ้าได้สิ้นพระชนม์ ไม่ใช่สำหรับคนชอบธรรมหรือคนศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับคนชั่วและ
คนบาป เพราะธรรมชาติพระเจ้ามีอำนาจเหนือพิษสงของความตาย ฉะนั้น พระ
องค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรา เพื่อสามารถรับบางสิ่งมาเป็นของพระองค์เอง
เพื่อถวายแทนเรา

อิทธิพลความตายของพระองค์ ครั้งหนึ่ง ได้เคยเผชิญกับความตายของเรา
ท่านประกาศโฮเซยา กล่าวไว้ว่า "ความตายเอ๋ย ข้าจะเป็นจุดจบของเจ้า หลุมศพเอ๋ย
ข้าจะกลืนเจ้าให้หมดสิ้น" ด้วยการสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของโลกนี้
แต่ด้วยการกลับคืนพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงทำลายกฎเกณฑ์เหล่านั้น พระองค์ได้
ทรงกำจัดลักษณะคงอยู่ตลอดกาลของความตาย ทำให้ความตายเป็นสิ่งที่อยู่ในกาลเวลา
ไม่ใช่ของนิรันดรภาพ "ทุกคนตายในอาดัมฉันใด ทุกคนก็จะมีชีวิตในพระคริสต์เจ้า
ฉันนั้น"